



ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ที่ ๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการควบคุมโรคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
ในการทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๕)

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกำหนดการทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๕) ปรากฏว่าขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดมาตรการควบคุมโรคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบทั้งที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย ๒ เข็ม หรือมากกว่า หรือ ๑ เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีน จะต้องแสดงเอกสารการเข้าตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ได้แก่การตรวจสอบแบบ RT-PCR หรือการตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว ATK (Antigen Test Kit) ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเข้าทดสอบวิชานั้น ๆ โดยการส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อ สกุลเลขประจำตัวสอบมายังสภาวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทาง google forms ก่อนเข้าทดสอบวิชานั้น ๆ หากผู้เข้ารับการทดสอบผู้ใดไม่แสดงเอกสารดังกล่าวผ่านช่องทาง google forms จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

การแสดงผลการเข้าตรวจผ่านช่องทาง google forms ตามวรรคหนึ่งสามารถแสดงได้ทั้งในลักษณะของเอกสารรับรองผลการตรวจด้วยตนเองกรณีตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) หรือใบรับรองผลจากการตรวจจากสถานบริการทางการแพทย์หรือหน่วยงานบริการกรณีตรวจแบบ RT-PCR อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

สถานบริการทางการแพทย์หรือหน่วยบริการตามวรรคสอง หมายถึง โรงพยาบาล สถานิอนามัย หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งหน่วยบริการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ “หมอพร้อม” ทั้งนี้สถานบริการทางการแพทย์หรือหน่วยบริการต้องสามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจได้

๒. เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจัดให้มีการวัดอุณหภูมิ และให้บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ

๓. เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ และรักษาห่างทางสังคม (Social Distancing)

๔. สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดที่นั่งสอบโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตรต่อคน

๕. เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบต้องลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่

๖. เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการทดสอบก่อนการเข้าห้องทดสอบ จะต้องมียุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หากมีอาการไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการทดสอบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรวิทย์ เจนธนากุล)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี